

Số: 26/BC-TTHĐND

Đắk Nhoong, ngày 07 tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND xã**

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026;

Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND xã.

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

##### **1. Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND xã**

Trên cơ sở Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã tổ chức Hội nghị Liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đồng thời trình xin ý kiến Thống nhất của Thường trực Đảng ủy trước khi tổ chức thực hiện đồng thời phân công các Ban HĐND xã thẩm tra đối với các nội dung UBND xã và triển khai, đánh giá công tác chuẩn bị nội dung trước khi trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

Thường trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 để thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Khóa XV và tiếp thu một số ý kiến kiến nghị của cử tri.

Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã quan tâm, tập trung thực hiện, đảm bảo các báo cáo thẩm tra của các Ban có chất lượng, cung cấp được nhiều thông tin thực tiễn và pháp lý cho đại biểu HĐND thảo luận và có căn cứ để các đại biểu thực hiện chức năng quyết định. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã cơ bản được thực hiện đảm bảo theo quy định đề ra.

##### **2. Về tổ chức phiên họp Thường trực HĐND**

Các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND xã được tổ chức theo đúng quy định.

##### **3. Công tác chỉ đạo, điều hòa phối hợp**

Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND xã theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương thông qua việc cho ý kiến vào chương trình công tác, chương trình giám sát, khảo sát của từng Ban theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thời gian, phạm vi giám sát; phân công các Ban đôn đốc, thẩm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

Đối với bộ phận tham mưu, giúp việc, phục vụ (Văn phòng thống kê xã), Thường trực HĐND đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND, phục vụ công tác TXCT, tiếp công dân, giám sát, khảo sát; đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND.

#### **4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân**

*- Về tiếp xúc cử tri (TXCT)*

Thường trực HĐND xã đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã TXCT sau Kỳ họp thứ 6, HĐND xã và trước Kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XV; tiếp tục thực hiện lồng ghép, tổ chức TXCT 2 cấp Tỉnh, huyện. Các ý kiến, kiến nghị được Thường trực HĐND xã tổng hợp đầy đủ, chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời và báo cáo tại Kỳ họp thường lệ của HĐND xã theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri và gửi đến UBND xã để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đó, sau kỳ họp thứ 6 HĐND xã ( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023: 09 ý kiến; trước Kỳ họp thứ 7 HĐND xã ( thường lệ 6 tháng đầu năm 2024: 21 ý kiến.

*Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý theo dõi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.*

Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã đã thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở UBND xã theo quy định. Kết quả đã tổ chức tiếp định kỳ 06 lượt và không có đơn thư, kiến nghị phản ánh của công dân.

#### **5. Hoạt động giám sát**

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND xã về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024. Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã xây dựng kế hoạch giám theo đúng quy định. Kịp thời nắm bắt được những vướng mắc, đưa ra kiến nghị để UBND xã, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã xem xét, giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tiến hành được 4 đợt giám sát như sau: (1) HĐND xã giám sát chuyên đề việc thực hiện Dự án hỗ trợ Giống Ngan của dự án 2 thuộc Chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai trên địa bàn xã (2) Thường Trực HĐND xã giám sát UBND xã về việc thực hiện Nghị quyết số 26/202/NQ-HĐND xã ngày 30/12/2021 và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về kinh phí khoán hỗ trợ hoạt

động cho mỗi thôn theo Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum (3) Ban Pháp chế HĐND xã giám sát UBND xã về tình hình thực hiện Dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã (4) Ban Kinh tế - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ Quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Hình thức giám sát có nhiều đổi mới đa dạng, thiết thực; ngoài giám sát trực tiếp thì Thường trực HĐND, các Ban của HĐND còn tiến hành giám sát qua văn bản, giám sát tại kỳ họp. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề xã hội và cử tri quan tâm, có trọng tâm, trọng điểm, kết luận giám sát đã làm rõ được những nội dung còn tồn tại, hạn chế và kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp khắc phục kịp thời.

#### **6. Các hoạt động khác**

Đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các ngành có liên quan trong triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy; thực hiện đúng đầy đủ các quy định.

---

<sup>1</sup>Thôn báo số 04/TB-TTHĐND, ngày 14/5/2024 của Thường trực HĐND xã về kết luận Hội nghị Liên tịch đề thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

<sup>2</sup> Thông báo số -TB/ĐU ngày / / 2024 của Thường trực Đảng ủy về ý kiến kết luận về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

<sup>3</sup>Công văn số 01 /CV-TTHĐND ngày 13/ 6/2024 của Thường trực HĐND xã phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

<sup>4</sup>Báo cáo số 65/BC-HĐND, ngày 08/11/2023 của HĐND xã về kết quả TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã và Báo cáo số 02/BC-TTHĐND ngày 08/01/2024 của HĐND xã về kết quả TXCT sau kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Ưu điểm:** Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định cụ thể: Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của HĐND xã đã được triển khai đến các tầng lớp Nhân dân; Hoạt động giám sát được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm đúng theo quy định. Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng lên thông qua việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã và cá nhân mỗi đại biểu HĐND xã. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện tốt theo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đảm bảo các Kỳ họp của HĐND xã; thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã trong việc tổ chức TXCT trước Kỳ họp thứ 7 HĐND xã; thường xuyên giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức phiên họp thường kỳ HĐND xã đảm bảo theo quy định, bên cạnh đó xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung UBND xã trình kỳ họp góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án đảm bảo quy định.

Công tác phối hợp hoạt động với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã được duy trì và nâng cao hiệu quả; việc tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được đại biểu chú trọng.

## **2. Tồn tại và nguyên nhân**

### **2.1. Tồn tại**

- Một số vị đại biểu HĐND xã sau khi tiếp xúc cử tri chưa chủ động nắm bắt lại các nội dung, ý kiến của cử tri; chưa kịp thời theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số đại biểu chưa được thường xuyên.
- Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND xã tại các kỳ họp còn ít.
- Một số ít đại biểu HĐND xã chưa chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, như: Vắng tham gia tiếp xúc cử tri, vắng mặt các kỳ họp mà không có lý do.

### **2.2. Nguyên nhân**

- Đại biểu HĐND xã chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, còn dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn nên thời gian tập trung làm nhiệm vụ đại biểu còn hạn chế.
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã chưa thực sự quan tâm dành thời gian thực hiện và phát huy vai trò, trách nhiệm là đại biểu HĐND dân cử.
- Một số đại biểu HĐND xã trình độ, năng lực giám sát có mặt còn hạn chế
- Do một số đại biểu HĐND xã chưa nghiên cứu kỹ Luật Hoạt động chất vấn nên dẫn đến không ít đại đa số đại biểu ngại đăng ký chất vấn tại các kỳ họp.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024:**

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra trong năm 2024 cụ thể sau:

1. Dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện với các của HĐND huyện.
2. Tổ chức hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã.
3. Tăng cường theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND và các ngành, bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.
4. Chuẩn bị các nội dung chương trình để tổ chức các kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã và kỳ họp chuyên đề (nếu có).
5. Duy trì tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND xã hàng tháng. Điều hòa, phối hợp chặt chẽ hoạt động của các Ban HĐND, đặc biệt trong công tác thẩm tra, giám sát.
6. Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần và ngày 22 hàng tháng; Tăng cường theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp

